

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Bắc Duyên Hà.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy giáo Đặng Hoàn Kiếm, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Đông Quan.

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), ngày 20/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Bắc Duyên Hà.

tao nền tảng vững chắc để trở thành những con người trung thực, nhân văn, có hiểu biết về văn hóa và kỹ năng cơ bản để sống tốt và làm việc hiệu quả. Đồng chí đề nghị nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc giáo dục và quản lý học sinh. Tiếp tục đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hiện đại; đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý bảo đảm về cơ cấu và chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, sáng tạo trong dạy và học. Chất lượng giáo dục luôn được giữ vững; hàng năm kết quả thi tốt nghiệp của Trường luôn đứng trong top 10 trường có điểm bình quân thi tốt nghiệp cao trong tỉnh. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải của Trường đứng thứ tư về cơ cấu số lượng giải trong toàn tỉnh; nhà trường có 1 dự án khoa học kỹ thuật tham gia thi cấp quốc gia đạt giải nhì; tỷ lệ học sinh tốt đại học đứng thứ ba các trường trong tỉnh...

Năm học 2022 - 2023, chất lượng đại trà của Trường THPT Bắc Duyên Hà luôn giữ vững và thực chất, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, là năm thứ hai liên tiếp xếp thứ nhì toàn tỉnh về điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp; kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh xếp thứ nhất toàn đoàn; kết quả giải thể dục thể thao xếp thứ nhì toàn đoàn; Trường được khởi thi đua số 1 suy tôn đơn vị xếp thứ nhất. Cũng trong năm học này, Trường có học sinh đạt quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Trường vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích Trường THPT Bắc Duyên Hà đã đạt được trong những năm qua. Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Chủ trọng cả giáo dục văn hóa và giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục kiến thức về lịch sử văn hóa, về truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của quê hương, đất nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, giúp các em hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống, lịch sử,

khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2022 - 2023 được tặng bằng khen, giấy khen.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Bắc Đông Quan.

Trường THPT Bắc Đông Quan hiện có 85 cán bộ, giáo viên và gần 1.900 học sinh. Hiện nay, 100% giáo viên có trình độ đại học và sau đại học, trong đó 15 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 100% đạt giáo viên giỏi cơ sở, 15% đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Chất lượng giáo dục luôn được giữ vững; hàng năm kết quả thi tốt nghiệp của Trường luôn đứng trong top 10 trường có điểm bình quân thi tốt nghiệp cao trong tỉnh. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải của Trường đứng thứ tư về cơ cấu số lượng giải trong toàn tỉnh; nhà trường có 1 dự án khoa học kỹ thuật tham gia thi cấp quốc gia đạt giải nhì; tỷ lệ học sinh tốt đại học đứng thứ ba các trường trong tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của nhà trường. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, phấn đấu hàng năm có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nhà trường. Chú trọng tổ chức các hoạt động tự học ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo môi trường thân thiện,

đoàn kết. Đẩy mạnh hơn nữa việc dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục. Đặc biệt, ngành giáo dục và các trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh trong việc khắc phục tình trạng lạm dụng dạy thêm, học thêm nhằm giảm áp lực cho phụ huynh và học sinh. Đối với các em học sinh, đồng chí mong muốn các em quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với sự quan tâm, mong mỏi của thầy cô, cha mẹ, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, các thầy cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục được nhận bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Trong ngày 20/11, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tới chúc mừng cán bộ, giáo viên nhiều trường học trong tỉnh. Tại các trường, các đồng chí lãnh đạo đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên, đồng thời mong muốn đời ngũ cán bộ, giáo viên toàn tỉnh không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Năm nay, kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo ấn tượng sâu sắc với mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh; đồng thời, phát động các phong trào thi đua: "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", "Tuần học tốt, tiết dạy hay"... trong các nhà trường, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh nhằm tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Nhiều trường tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, khen thưởng và trao quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh có nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập.

NHÓM PHÒNG VIÊN

10 tháng, toàn tỉnh có 2.220.158 lượt người đi khám chữa bệnh BHYT, tăng 351.823 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi khám chữa bệnh BHYT 10 tháng tại tỉnh là 1.494,4 tỷ đồng, chiếm 93,6% dự toán được giao.

Để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, phát huy vai trò của ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT các cấp; đẩy mạnh các hình thức truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên thu, công tác viên tại cơ sở; thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xuống thấp hơn dự toán giao.

ĐỖ HÙNG GIÀ

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SỐ THU 10 THÁNG ĐẠT 4.579,3 TỶ ĐỒNG

10 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 4.579,3 tỷ đồng, tăng 345,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022; số nợ các quỹ là 265 tỷ đồng, tăng 20,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Hiện toàn tỉnh có 226.424 người tham gia BHXH bắt buộc, 54.671 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.616.931 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,1% dân số của tỉnh.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023 với những nội dung sau:

- Vị trí tuyển dụng, chỉ tiêu, yêu cầu:**
 - Vị trí tuyển dụng: 02 vị trí;
 - Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:
 - Vị trí việc làm Kế hoạch, quản lý hạ tầng, duy tu sửa chữa: 01 chỉ tiêu.
 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên;
 - Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Kinh tế xây dựng.
 - Vị trí việc làm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư: 02 chỉ tiêu.
 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên;
 - Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Tài chính - Ngân hàng (01 chỉ tiêu); Quản trị kinh doanh (01 chỉ tiêu).
 - Hình thức, nội dung tuyển dụng.**
 - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 - Nội dung xét tuyển.
 Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 02 vòng thi như sau:
 - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển của người đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 - Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (không kể thời gian chuẩn bị). Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 điểm. Không thực hiện phỏng vấn khẩu đối với kết quả thi phỏng vấn.
 - Nộp phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ.**
 - Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
 - Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.
 - Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người có nhu cầu dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ sau: Phòng Hành chính - Kế toán; Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp.
 - Địa chỉ:** Lô SL, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại liên hệ: 0948 580 699.
 - Lệ phí xét tuyển viên chức:** 500.000 đồng/hồ sơ.
- Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023.

ĐẢNG ỦY QUẢN LÝ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

địa phương năm 2024; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng như các chương trình lớn, sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố

từ nay đến cuối năm. Tập trung cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu trên giao. Hoàn thiện các công trình phục vụ nhiệm vụ công phòng, quân sự địa phương.

Khuyến khích nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và đơn giản hóa các thủ tục, giảm thời gian di chuyển, Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản thông báo về việc khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thông báo giảm lệ phí và rút ngắn thời gian giải quyết đối với các trường hợp nộp hồ sơ đổi GPLX theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cụ thể, giảm lệ phí đổi GPLX đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ công đổi GPLX theo

hình thức trực tuyến, mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp; thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Để nộp hồ sơ, công dân truy cập vào địa chỉ: <https://dichvucong.gov.vn> thực hiện các bước theo hướng dẫn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ số điện thoại 0227.3645.166 để được hướng dẫn.

NGUYỄN THỜI